



ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนันทบุรี  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนันทบุรี ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง  
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติ  
จังหวัดนันทบุรี นั้น

บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี  
ผู้ผ่านการคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกทราบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล  
เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่  
แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิก  
การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในกำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่กำหนด
๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ  
สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณวุฒิทางการศึกษาที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็น  
คุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครถึงแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการจ้างเป็น  
ลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้าง  
เป็นลูกจ้างชั่วคราวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

**หมายเหตุ** กรณีจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติราชการได้ ต้องได้รับการแจ้งกรอบ  
อัตรากำลัง และได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินดอกเบี่ยอันเกิดจากเงินกลางก่อน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไพบุลย์ สุนทรประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนันทบุรี

ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนันทบุรี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
 สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี  
 แนบท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัว สอบ	ชื่อตัว-ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๑๘	นางสาวกรรณิการ์ ประทีป	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ นำไปรับรองแพทย์ ไปรายงานตัวเพื่อ เข้ารับการจัดเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนนทบุรี อาคารศาลากลางจังหวัด นนทบุรี ชั้น ๓ หากไม่ไปรายงานตัว ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับ การจัดเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้
๒	๑๗	นายวชิร คามบุศย์	
๓	๘	นางสาวสุวัจนี บุญพิทักษ์	
๔	๑๔	นายปฐวี กาญจน์สมรส	
๕	๑๖	นางสาวนลิน ศิลป์สาคร	
๖	๑	นางสาวรติรัตน์ ธรรมโชติ	
๗	๒๕	นายศิริเขตต์ แก้วกันเนตร์	
๘	๑๒	นางสาวณัฐกานต์ พึ่งพันธ์	
๙	๑๓	นางสาวตุลณัฐ มงคลเนติรักษ์	
๑๐	๕	นางสาวนุชจรี เดชนะ	
๑๑	๓	นางสาวจิรนนท์ ชัยตา	
๑๒	๑๙	นางสาวเนตรชนก อูสาจิตร	
๑๓	๑๑	นางสาวศิริวรรณ ภูธร	
๑๔	๒๔	นายวรัญญา ยศกลาง	
๑๕	๑๕	นางสาววัฒนาวดี เอื้ออารักษ์	
๑๖	๒๐	นายพศุทธิ์ ประสมทรัพย์	